
สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕  

 
 

  สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิกาบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล  าเลิศ ผู้อ านวยการ             
วิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ งานวิจัย และบริการวิชาการ 
โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ฟาร์มหอมขจร อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ
อาหารและห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง พร้อมทั งรับฟังสรุปการด าเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
  สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดังนี  
 ๑. ชื่นชมทีมผู้บริหารและความก้าวหน้าของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. หากต้องการปรับปรุงป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ของกรมทางหลวง 
ขอให้ประสานมายังนายธงชัย ศรีดามา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๓. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ควรขยายการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ นในระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๔. พื นที่มีความเหมาะสมและเอื ออ านวยต่อการท าการเกษตร ในอนาคตอาจพิจารณาการเรียนการสอน          
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการเกษตรและพัฒนาต่อยอดเป็นคณะเกษตรศาสตร์ 
 ๕. ชื่ออาคาร "อาคารอาหารอิสลาม" ควรเปลี่ยนชื่ออาคารเป็น "อาคารอาหารมุสลิม" เนื่องจากค าว่า
อิสลาม หมายถึง ศาสนา  
 ๖. ควรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยในอาคารตามที่กฎหมายก าหนด และควรตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันภัยต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน 
 ๗. ธุรกิจร้านกาแฟควรสร้างให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผู้ขายควรมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
 ๘. หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หากด าเนินการโดยให้ผู้เรียนได้รับใบอนุญาต         
ผู้สัมผัสอาหาร เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะท าให้มีผู้ให้ความสนใจหลักสูตรเพิ่มมากขึ น  
 ๙. มหาวิทยาลัยมีผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหน่ายหลายประเภท  ควรวางแผนการตลาดเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ น เช่น น  าดื่มดุสิตา เป็นต้น 
 ๑๐. น  ามันจากผลปาล์มแดง สามารถน ามาสกัดเป็นผลิตภัณท์เครื่องส าอาง จึงขอฝากหลักสูตรวิทยาศาสตร์
เครื่องส าอาง อาจน ามาค้นคว้าวิจัยเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้  
 
 
 
 
 



 ๑๑. ควรจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษาเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และการท างานพิเศษ       
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับนักศึกษา    
 ๑๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้นักศึกษาไม่สามารถ           
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพได้เต็มรูปแบบ หากหลักสูตรมีความต้องการวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใด          
เรื่องหนึ่ง เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาขอให้ประสานมายังผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือประสานงานเครือข่ายต่อไป  
 ๑๓. พื นที่ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถรองรับและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา 
และเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ได้เป็นอย่างด ี
 ๑๔. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษา           
ของมหาวิทยาลัย  
 ๑๕. ควรจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือท าให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ น   
 ๑๖. ควรบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา      
วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากชุมชนเมือง                
และชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  
 ๑๗. ควรน าองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรี มาศึกษาวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  
 ๑๘. สถานที่มีความเหมาะสมส าหรับเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคพื นตะวันตก 
เนื่องจากความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก        
เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกันและการบริหารงานมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากยิ่งขึ น   
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ภาพกิจกรรม การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




